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นางสาวจิดาภา วรพงษ์ไพบูลย์ 
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เริ่มประชุมเวลำ  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี1  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1 ประจ่าปี 2567  เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2567  มีการแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด             
ให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ประธานสภา 3.1 กู้เงินจากส่านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ส่านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร  จ่านวน 1 คัน งบประมาณ  2,500,000 บาท 

สท.ดวงใจ  กล่าวต่อที่ประชุมขอสอบถามว่าถ้าเราไม่กู้เราใช้เงินสะสมได้หรือไม่ค่ะ 
สท.โพธิ์   กล่าวต่อที่ประชุมขอสอบถามครับว่าถ้าเราซื้อคันใหม่แล้วคันเก่าเราจะเก็บไว้ไหน 
                               อยา่งไรครับ 
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมขอชี้แจงเรื่องรถขยะ คือรถขยะ ณ ตอนที่ผมเป็นสท. เราก็มีการตั้ง

โครงการซื้อรถขยะโดนพับไปใช้อย่างอ่ืน รถขยะของเรามันเสียบ่อยงบประมาณในการ
ซ่อมแต่ละครั้งเยอะมาก บ้างครั้งรถเสียขยะเราก็ไม่ได้เก็บ จะไปยืมเทศบาลข้างเคียงป่า
เซ่า วังกะพ้ี แต่กว่าจะได้ต้องรอให้เขาเก็บเสร็จก่อนเราก็จะได้เก็บช่วงบ่าย คนขับรถ
ขยะถ้าบ่ายกว่าจะเก็บเสร็จบ่อขยะก็ปิดอีก เราก็ไม่สามารถด่าเนินการได้ ถ้าหากเรามี
เหตุการณ์นี้บ่อยๆ ขยะของเราจะเต็มพ้ืนที่ต่าบลหาดกรวดของเรา ก็ขอเสนอสภาซื้อ 
เมื่อเราได้คันใหม่มาเราจะด่าเนินการปรับปรุงรถคันเก่าให้ดีเพ่ือส่ารองในการใช้งาน 
เมื่อใช้งานได้เราก็จะสับเปลี่ยนการใช้งานอาจจะรถใหม่ 3 วัน คันเก่า 2 วัน จึงแจ้งสภา
ให้ทราบครับ 

รองปลัดเทศบาล ขอเพ่ิมเติมข้อมูลอีกนิดนะคะงบประมาณในการซ่อมรถขยะในปีที่ผ่านมาซ่อมไป 
363,400 บาท ช่วงระยะเวลา มีนาคม – พฤษภาคม อีก สองถึงสามหมื่น รวมแล้วก็จะ
ประมาณสี่แสนบาทรถขยะ 10 ปี ใช้มานานมันก็จะเสื่อมตามสภาพตามอายุการใช้งาน 
น่าเรียนเป็นข้อมูลในการตัดสิ้นใจ 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตน่าเรียนรถขยะในเรื่องของแหล่งเงิน หลายแหล่งที่เราจะใช้เราขอเงิน
อุดหนุนไปปี 2566 เราขอไม่ได้ แต่ได้ถนนหมู่ที่ 8 ถ้าเราจะขอเงินอุดหนุนในปี 2568 
ขอไม่ได้แล้ว ถ้าจะขอต้องขอในปี 68 แต่เป็นงบปี 69 มันก็จะหลายปี เราก็จะตัดไปใน
เรื่องของการขอเงินอุดหนุน ช่วงระหว่างรอ 1 จะได้หรือเปล่าไม่รู้ 2 รถเราก็ต้องซ่อม
กันไปดูแลกันไป ถ้ามันวิ่งไม่ได้ขึ้นมา ไปขอยืมข้างๆตามที่ท่านนายกได้น่าเรียนไปก็ต้อง



รอให้เขาเสร็จก่อน ถ้าเป็นช่วงบ่ายถ้าเราเก็บ เราก็จะไม่ทันบ่อขยะ แหล่งที่ 2 ในเรื่อง
ของเงินจ่ายขาดตามท่ีท่านสท.ดวงใจ ได้สอบถามในท่ีประชุม จ่ายขาดได้ไหม จ่ายขาด
ได้ค่ะ เรากันไว้ทุกอย่างแล้วใช้ได้ 7 ล้าน เบิกบ้านพังไปล้านกว่าบาทเหลือประมาณ 6 
ล้าน ถ้าหากเราซื้อรถขยะเอาเงินจ่ายขาดซื้อได้ เงินตัวนี้ก็จะน้อยลง ในการจัดท่า
งบประมาณในปี 68 มันก็จะเหมือนปี 67 ที่ไม่งบพัฒนาเลย เพราะฉะนั้นเงินพัฒนาก็
คือเงินสะสมตัวนี้แหละ ก็ให้ทางสภาได้พิจารณาเลือกระหว่างจ่ายขาดเงินสะสม กับกู้ 
กรณีการกู้สามารถกู้ผ่อนช่าระได้ 10 ปี คันแรกเราผ่อนหมดแล้ว เรากู้ประมาณปี 56 
57 ก็ผ่อนหมดแล้ว ขอดีของการกู้คือดีหรือเปล่าไม่รู้ก็ให้ข้อมูลในการพิจารณาก็แล้วกัน 
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/ปี ผ่อนช่าระไม่เกิน 10 ปี การผ่อนช่าระเป็นวงเงินราคากลาง
ของรถ รถราคา 2 ล้าน 5 ตอนเราท่าสัญญาอาจจะถูกกว่า 2 ล้าน 5 ผ่อน 10 ปี 
ประมาณปีละ2 แสนกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ย เราก็ผ่อนไปวิธีการนี้ก็ท่าให้เงินสะสมของ
เรายังเหลือเต็มเพ่ือจะเอาไปเป็นโครงการในพ้ืนที่ก็ลองพิจารณาดู เราก็ตั้งในเทศ
บัญญัติผ่อนไปปีละ 2 แสนกว่าบาทแต่มันเป็นภาระผูกพันนะคะ ตั้งงบประมาณในการ
ผ่อนทุกปีๆ รถกระเช้าก็กู้เหมือนกันเหลืออีก 3 ปีก็จะผ่อนหมด ก็เหลือ 2 ตัว จ่ายขาด
เงินสม กับกู้ 

ประธานสภา สอบถามท่านสมาชิก มีท่านสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ จะกู้หรือจะใช้เงินสะสม 
สท.สมบูรณ์ กู้ดีกว่าครับประธาน 
สท.จันทร์แรม ผมว่ากู้ดีกว่าครับ 
สท.วันชัย กู้ครับ 
ปลัดเทศบาล ถ้าจะคิดอีกมุมหนึ่งก็ใช้เงินก้อนที่เดียวไปเลยไม่ต้องมาผ่อนส่ง แล้วเราสอง-สามแสนที่

เราผ่อนมาพัฒนาแต่มันก็ได้น้อย ถ้ากู้เราเขาจะมีตารางมาให้เลยว่าปีแรกช่าระเท่าไร
ดอก ต้น แยกมาให้เลย ข้อมูลคราวที่แล้วที่เรากู้ซ้ือคันแรก เมื่อปี 2556 เราท่าสัญญา
พฤศจิกายน 2556 เราเริ่มผ่อน ปี 2567 ครั้งที่แล้วดอกเบี้ยแพงกว่าครั้งนี้นะคะ ครั้งที่
แล้วดอกเบี้ย 3 บาท/ปี แต่ยอดใหม่ 2 บาท/ปี ปีแรกเม่ือปี 57 เงินต้น 173588.77 
บาท ดอกเบี้ย 59,700 บาท รวมเป็น 233,288 บาท และปีสุดท้ายเงินต้นลดลง 
ดอกเบี้ยลดลง ปีสุดท้าย ปี 67 เงินต้น 226,193 บาท ดอกเบี้ย 6,794.83 บาท รวม
เป็นเงินดอกเบี้ย 10 ปี 342,887บาท รถราคาไม่เต็ม 2 ล้าน 5 ตอนนั้นเรากู้ 
1,990,000 บาท จากราคากลาง 2,500,000 บาท  เรากู้เราไม่ได้กู้ 2,500,000 เต็ม
จ่านวนเรากู้ยอดท่าสัญญาเท่ากับผู้ขาย มันก็ต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

สท.วันชัย สอบถามถ้าไม่กู้ก็ตัดจ่ายขาดเงินสะสมไปเลย 
ปลัดเทศบาล ใช่ค่ะถ้าเราไม่กู้ก็ตัดจ่ายขาดเงินสะสมไปเลย ไม่ต้องกู้ ถ้าถามว่ากระทบงบพัฒนาหรือ

เปล่ามันก็กระทบค่ะ เพราะเงินจ่ายขาดมันก็จะหายไป คือตอนนี้เราจะซื้อ แต่เราจะ
เอาเงินที่ไหนซื้อ กู้ หรือเงินจ่ายขาด ซึ่งทางปลัดก็ได้ปรึกษากับท่านนายกแล้วว่าเห็น
ควรกู้ดีกว่า ท่านนายกก็เลยเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ว่าสภาจะเห็นด้วยไหม 

ประธานสภา ก็เชิญสมาชิกสภาทุกท่านออกความเห็น หรือจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องนี้ 
สท.พะเยาว์ กล่าวต่อที่ประชุมในเรื่องของความคิดของผมในเรื่องของรถขยะ จะกู้หรือใช้เงินสะสม 

ความคิดของผม ผมว่ากู้ดีกว่า กู้เราก็ผ่อนส่ง อย่างปีละ สองแสน ถ้าเราเอาเงินสองแสน
มาพัฒนาไม่พอครับ เราเอาเงินสะสมไว้พัฒนาดีกว่าครับ เพราะว่าปีนี้เงินพัฒนาปี 67 
ศูนย์บาท ถ้าอย่างนั้นเราจะขับเคลื่อนไปอยาก และปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสท.อีกไม่กี่
เดือนก็จะหมดวาระกันแล้ว 

 
 
 



 
ปลัดเทศบาล เมื่อก่อนเรามีเงิน 2 ก้อน เงินเก็บของเทศบาล มี 2 กระเป๋า กระเป๋าที่ 1 คือเงินทุน

ส่ารองสะสม กระเป๋าที่ 2 คือ เงินสะสม ชื่อมันเป็นแบบนี้ เมื่อธันวาคม 2566 ระเบียบ
การเงินฯ เปลี่ยนไปเขาให้เอาเงิน 2 กระเป๋ามารวมกันเป็นกระเป๋าเดียว ก็จะท่าให้เงิน
มันก้อนใหญ่ขึ้น แต่การใช้เงินสะสมก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปเรามีเงินก้อนเดียว
แล้วนะ ถ้าต่อไปจะใช้เงินก็จะเป็นการใช้จ่ายขาดเงินสะสมอย่างเดียว 

ประธานสภา อยากทราบรายละเอียดของรถว่ากี่ซีซี ก่ีกระบอกสูบ อะไรประมาณนี้ครับ 
ปลัดเทศบาล คุณสมบัติที่ระบุไว้เมื่อคราวที่แล้วไม่ได้แตกต่างกันรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตันกระบอก

สูบแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. และสามารถ
รับน้่าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า5,000 กิโลกรัม น้่าหนักของรถไม่ต่่ากว่า 12,000 กิโล 
ชุดเฟ่ืองท้ายท่างานด้วยระบบไฮโดรริก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 
ปอนด/์ตารางนิ้ว มีโครงไฟสัญญาณวับวาวสีเหลือง 1 ดวง ที่เราไม่ได้เสนอให้ทราบ
รายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเราจะตั้งคณะกรรมการก่าหนดคุณลักษณ์ ถ้าผ่านมีมติให้กู้ 
หรือให้จ่ายขาดเราก็จะมีข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับต่อไป 

ประธานสภา ก็ข้ึนอยู่กับท่านสมาชิกว่าจะกู้หรือจ่ายขาดเงินสะสม เอาง่ายเลยถ้าท่านสมาชิก
เห็นชอบในการกู้ก็ยกมือเห็นชอบ ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในกู้เงินจำกส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

 
 

3.2 กำรพิจำรณำกำรจำ่ยขำดเงนิสะสม  จ ำนวน  90,000 บำท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน .การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  
ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1 ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
3 ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและค่าใช้จ่าย
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงิน
สะสมคงเหลือไม่ต่่ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต่าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต่าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่่ากว่าห้าล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด่าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด่าเนินการจ่าย 
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอก
เลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ 
โดยน่าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด่าเนินงาน
ในส่วนที่เหลือได้ 



ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  โดยมีรายละเอียด
โครงการดังนี้ 
1. เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1.1 เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ ที่มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการ
ชักดึง 

1.2 ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบพัดลม  
1.3 มีหัวฉีด หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการ

ไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 
 

1.4 ขนาดละอองสารเคมี ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่าVMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน และมีค่าความสม่่าเสมอของการผลิตละอองสารเคมี ไม่เกิน 2 
โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตรจากหัว
พ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 

1.5 ถังบรรจุสารเคมีท่าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวท่า
ละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 

1.6 ถังน้่ามันเชื้อเพลิงท่าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกรอนของน้่ามันเชื้อเพลิง
หรือตัวท่าละลายอ่ืนๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5ลิตร 

1.7 เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เครื่องดัดแปลงเพื่อให้
ได้ตามคุณลักษณะและมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมส่าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว รอง
ปลัดรักษาการแทนผอ.กองสาธารณสุขได้น่าเรียนในเรื่องของไข้เลือดออกในพ้ืนที่บ้าน
เรามันเป็นการระบาดที่ต่อเนื่องแบบรวดเร็ว คือระยะโรคประมาณ 1-2 วัน มีคนเป็น
เพ่ิมแสดงว่าอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เราค่อนข้างรุนแรงของอ่าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ เรามีเครื่องพ่นอยู่ 1 เครื่องท่ีเราใช้อยู่ ท่านนายกกลัวถ้าหากว่ามีเครื่องอยู่ 1 
เครื่อง เสียหายอีกก็จะไม่เครื่องมือใช้งาน การซื้อก็มีหลายช่องทาง ช่องทางแรกคือการ
โอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากเทศบัญญัติแล้วมาตั้งรายการใหม่มันยังไม่สิ้น
ปีงบประมาณอีกหลายเดือนมียังมีรายการที่จ่าเป็นต้องใช้อยู่ ช่องที่ 2 คือ จ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือที่จะได้รวดเร็ว ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนโอกาสการเกิดโรคสูง ของเราก็เป็นแหล่ง
โรคค่อนข้างจะรุนแรงที่จะมีเครื่องมือส่ารอง เป็นแบบฝอยละอองซื้อมาให้กอง
สาธารณสุข เอาไว้ใช้ในการควบคุมโรค 

เลขานุการสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบหรือไม่ค่ะ 
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมขออนุญาตขอเสริมเครื่องพ่นยุงคือเรามี 1 เครื่อง แต่เรามี 2 รพ.สต. 

ถ้าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดเราก็ต้องฉีดพ่น ถ้าเกิดเครื่องที่เรามีอยู่ 1 เครื่องเสีย
เหตุการณ์มันรุนแรง เราไม่สามารถปัดความรับผิดชอบไม่ได้ เขาจะว่าเราได้ว่าคุณท่าไม
ไม่เตรียมความพร้อม ถ้าเกิดเหตุการณ์ ต่าบลเราเหมือนกับว่าเกิดเหตุจะรุนแรง เราก็
อยากให้ต่าบลเราเป็นศูนย์ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกให้ได้ ทางอ่าเภอก็จะเพ็งเร็งเรา
ได้ว่าต่าบลหาดกรวดไม่ให้ความร่วมมือการก่าจัดยุงราย ขอน่าเรียนเท่านี้ครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เราต้องช่วยกันพิจารณาความจ่าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 

 
 



 
รองปลัดเทศบาล ขอน่าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกับเครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละเอียดการตรวจสอบเครื่องพ่นยุงจะ

มีการตรวจจากส่านักงานควบคุมโรคพิษณุโลก (เขต 2) เขาจะมาตรวจสอบเครื่องของ
เราทุกปี ครั้งที่แล้วที่เราซื้อไปก็ได้รับการตรวจสอบแล้วผ่านตามมาตรฐาน ก็มีอปท.
หลายแห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เขาจะตรวจสอบการใช้งาน เช่นถังน้่ายา ถังน้่ามัน และหัวพ่น
ความละเอียดของละอองฝอยเขาจะมีมาตรฐานห้ามต่่ากว่าเท่าไร ส่าหรับของเราเป็นไป
ตามมาตรฐานก็ใช้ได้ตามปกติ  

ประธานสภา ท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าท่านไม่ถามผมก็จะมตินะครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
  
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมขอเสริมเรื่องไข้เลือดออกนิดนึงช่วงนี้ช่วงฤดูฝน ช่วยดูตามบ้านเรือน
เราด้วยนะคะ มีอะไรที่จะภาชนะท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขอแจ้งก่าหนดการในพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี เราไปรับที่จังหวัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  ท่านนายกมอบ
ให้ท่านรองยงค์ยุทธไปรับแทนที่ศาลาประชาคมจังหวัด ในหนังสือเขาก่าหนดให้เราต้อง
มีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับศูนย์เด็กฯ ในสังกัด อปท. ด้วย ซึ่งของเรามี 2 
ศูนย์ ในก่าหนดการเขาให้ท่าแล้วเสร็จในวันที่ 31 พฤษภาคม คือวันพรุ่งนี้ แต่เรา
เตรียมการไม่ทันก็ขอเลื่อนไปวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ก็จะได้เรียนเชิญท่านสท. ร่วม
ในพิธีด้วย ส่าหรับการแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวมหมวก เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
แห่งนี้คะ การรายงานก็จะเป็นไปตามแบบที่เขาก่าหนด ก็ขอเชิญทุกท่านแต่งกายชุด
ปกติขาวไม่สวมหมวก 

ประธานสภา ก็ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเรามีเครื่องแบบก็ใส่ให้คุ้มค่า เรานานๆจะได้ใส่ เราไม่ค่อย
ได้มีโอกาสได้ใส่บ่อยๆ 

นายจารึก กล่าวต่อที่ประชุมมีสายไฟหายของสถานีสูบน้่าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านทับใหม่ เดิมที่
ขโมยไปท่ีสถานีสูบน้่าบ้านวังหมู พี่สมประสงค์บอกว่าคืนนั้นหมามันเห่ามากก็เลยใช้ไฟ
ส่องรอบๆ หมามันก็เงียบไป น่าจะมาทางเรือคิดว่าไม่น่ามาทางบก ก็ก่าลังสอบ และ
ก่าลังจะด่าเนินการซ่อมหลังคา อยากจะเสนอควรมีกล้องวงจรปิดสถานีสูบน้่า ทั้งปั๊มก็
เสี่ยงอยู่ อย่างของทับใหม่ตลิ่งมันสูงมากถ้าจะลงจะส่งของลงไปจะต้องใช้สลิ่ง ซ่อม
ล่าบากอยู่เหมือนกัน เพราะว่าตรงจุดนั้นเป็นน้่าวนกลัวข้างหน้าตลิ่งจะพัง ตรงแพสูบ
น้่ามีต้นจามจุรีถ้าลมมาแรงโค่นล้มทับแพแน่นอน เรื่องที่ 2 ตามท่ีได้แจ้งหนังสือให้
ท่านสท.สมบูรณ์ เขาจะมีการประเมินต่าบลอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประธานสภา  กล่าวต่อที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ 
- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกแจ้งจึงขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลำ  12.50 น. 
 

    ลงชื่อ       ดวงใจ  ทันนิเทศ     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางดวงใจ  ทันนิเทศ) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงชื่อ          ปลิม  คล้ายปิ่น                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
             ประธานสภาเทศบาลต่าบลหาดกรวด 


